

**KẾT LUẬN**  
**HỘI NGHỊ LẦN THỨ 11**  
**BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ KHÓA XXIII**  
**Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I;**  
**phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quý II năm 2023.**

-----

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 26 tháng 4 năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXIII tổ chức Hội nghị lần thứ 11 đánh giá kết quả điều hành, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quý I năm 2023. Sau khi xem xét và thảo luận các đại biểu đã thống nhất các nội dung sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2023**

Quý I năm 2023, trong bối cảnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Cùng với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, sự điều hành của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng thuận của các doanh nghiệp và nhân dân trong thị xã. Thị ủy, UBND thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, khắc phục những khó khăn, 3 tháng đầu năm đã đạt được một số kết quả như sau:

Chỉ đạo thực hiện sản xuất vụ xuân, tổng diện tích gieo trồng được 4.356,6 ha, đạt 98,2% kế hoạch. Tổ chức Lễ phát động Tết Trồng cây đầu xuân Quý Mão năm 2023, đến nay toàn huyện trồng đã được 24.585 cây. Làm tốt công tác công tác phòng dịch cho đàn vật nuôi, gia súc, gia cầm, trên địa bàn thị xã không phát hiện ổ dịch.

Thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị; tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm: giới thiệu địa điểm đất tái định cư, di chuyển mỏ mả, trạm bơm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận thị xã), dự án khu đô thị sinh thái phía Tây thị xã, các dự án đất dân cư dịch vụ tại các phường Hồ, Xuân Lâm, Thanh Khương.

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 3 tháng đầu năm đạt 169.541 triệu đồng, đạt 14% so với dự toán (giảm 11% so với cùng kỳ năm 2022). Thu ngân sách địa phương ước đạt 628.240 triệu đồng, đạt 32% so dự toán (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 279.053 triệu đồng, đạt 14% so dự toán và giảm 21% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó: chi đầu tư phát

triển ước đạt 87.924 triệu đồng, đạt 12% so dự toán. Tập trung chỉ đạo, điều hành công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập huyện và công bố Nghị quyết thành lập thị xã Thuận Thành và các phường thuộc thị xã Thuận Thành. Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả, đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 đảm bảo an toàn, kịp thời; triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, động viên, thăm hỏi, chăm sóc các đối tượng người có công với cách mạng, người cao tuổi, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững và ổn định. Công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023, bàn giao 287 tân binh (đạt 100% chỉ tiêu).

Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng nhu cầu của người dân; việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên kịp thời.

**Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ còn tồn tại một số hạn chế:**

- Thu ngân sách quý I năm 2023 chưa đạt so với tiến độ dự toán được giao (14% dự toán năm). Công tác giải ngân, thanh toán vốn còn chậm, tập trung vào các dự án ngân sách tỉnh.

- Trong quá trình triển khai thi công một số dự án phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của các công trình, dự án.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số địa phương còn chưa triệt để. Chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn các đối tượng cố tình đeo bám khiếu kiện kéo dài.

## **II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI**

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, cũng như những nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, trong quý II, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân từ thị xã đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của thị xã. Triển khai thực hiện Kết luận số 706-KL/TU, ngày 05/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023; thực hiện Kế hoạch số 56-KH/TU về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII và Nghị quyết Đại hội Đảng

bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ xong trong tháng 5/2023.

2. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2023. Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Xây dựng kế hoạch củng cố, phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2023-2025. Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.

3. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án: đường vành đai 4 (địa phận thị xã Thuận Thành); Khu Công nghiệp Thuận Thành 1... Chỉ đạo các ngành, cơ quan chuyên môn phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ.

4. Tập trung chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã (tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về trật tự xây dựng; tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời các công trình vi phạm trật tự xây dựng...). Tăng cường công tác vệ sinh môi trường; duy trì thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt.

5. Lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng- an ninh. Tăng cường công tác an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, nhất là những nơi có dự án phát triển kinh tế xã hội cần giải phóng mặt bằng. Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra; rà soát, tập trung giải quyết các đơn thư tồn đọng. Xây dựng Kế hoạch thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

6. Tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn. Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo; các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội.

7. Nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, văn bản của Trung ương, của tỉnh và của thị xã. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 87-NQ/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 11/4/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy về xây dựng “Thị xã an toàn giao thông”.

Tập trung kiện toàn các Ban chỉ đạo; sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

8. Đồng ý thông qua các báo cáo trình tại Hội nghị, giao UBND thị xã, các ban Xây dựng Đảng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến bổ sung, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã yêu cầu UBND thị xã, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các Chi, Đảng bộ cơ sở trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn có trách nhiệm bám sát nội dung, cụ thể hóa công việc cho phù hợp, xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Giao Văn phòng Thị ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận này, định kỳ báo cáo về Ban Thường vụ Thị ủy.

#### Nơi nhận

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đ/c Đào Quang Khải–UVBTV, PCTUBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- TTTU, HĐND, UBND thị xã;
- Các đồng chí TUV;
- Các Ban XDĐ, các tổ chức CT-XH;
- Các chi, đảng bộ trực thuộc;
- Lưu VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC



*Quang*  
Văn Quốc Cường